

ĐÔNG HƯNG, HƯNG HÀ

Sẵn sàng đón năm học mới



Cô và trò Trường THCS Phương Cường Xá (Đông Hưng) hăng say dạy và học.

Ngày tựu trường đón năm học mới đã cận kề. Tại các trường học trên địa bàn huyện Đông Hưng không khí chuẩn bị rất nhộn nhịp và khẩn trương. Tất cả đã sẵn sàng bước vào năm học mới với niềm vui và quyết tâm mới.

Có mặt tại Trường Mầm non Minh Tân những ngày cuối tháng 8, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi của các cô giáo khi nhà trường chuẩn bị đón gần 300 trẻ trong ngôi trường rộng rãi với 6 phòng học được xây mới sau nhiều năm trong các lớp học cũ, chặt chẽ, xuống cấp xây dựng từ những năm 1976. Ngôi trường có thêm dãy nhà 2 tầng được xây dựng kiên cố, khang trang, hiện đại cùng trang thiết bị, đồ dùng mới, có tổng kinh phí đầu tư trên 4,5 tỷ đồng mới hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Cô giáo Lương Thị Ái, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Tân chia sẻ: Cán bộ, giáo viên nhà trường rất mừng khi được dạy trong ngôi trường mới khang trang. Các giáo viên đang khẩn trương trang trí lớp học, sẵn sàng đón các cháu vào năm học mới với khí thế và quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng nuôi dạy trẻ.

Với Trường Tiểu học Bạch Đằng, công tác chuẩn bị đón năm học mới cũng đã sẵn sàng. Thấy giáo Phạm Quang Đế, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2017 - 2018, Trường có trên 200 học sinh theo học ở các khối, lớp, trong đó 43% xếp loại hoàn thành tốt, 56,52% xếp loại hoàn thành, 0,48% xếp loại chưa hoàn thành. Các đội tuyển thể dục thể thao đi thi cụm, thi cấp

huyện đều đạt thành tích khá tốt. Để bảo đảm cảnh quan xanh, sạch, đẹp và môi trường học tập tốt chào đón các em tựu trường, nhà trường đã tổ chức trồng cây xanh trong khuôn viên, xây bốn cây trên sân, đặt ghế dưới gốc cây để học sinh ngồi ôn bài; đồng thời huy động giáo viên, học sinh dọn dẹp vệ sinh sân trường, trang trí lớp học. Hướng dẫn phụ huynh học sinh mua sắm đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị cho các cháu vào năm học mới. Tranh thủ thời gian các em học sinh nghỉ hè, nhà trường thuê thợ sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình... Nhà trường cũng xây dựng hệ thống bảo động tự động bảo đảm an ninh trường học. Xây dựng phòng học trực tuyến đối với các cấp học và mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng, phương tiện phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học.

Trước thềm năm học mới, cũng với việc chuẩn bị hệ thống bảo động tự động, huyện Đông Hưng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các nhà trường gấp rút ổn định và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Theo bà Cao Thị Kim Quy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, dựa trên kết quả thi tuyển viên chức và kết quả kiểm tra, sát hạch, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ viên chức ngành

học, cứng hóa sân chơi, bốn cây xanh, cây cảnh, hệ thống thoát nước, cải tạo khuôn viên cảnh quan nhà trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. Làm tốt công tác xã hội hóa để có thêm nguồn lực mua sắm bổ sung bàn ghế đúng quy cách, băng tủ, máy vi tính, bàn ghế phòng tin học, lắp đặt camera phục vụ quản lý dạy và học, lắp đặt hệ thống bảo động tự động bảo đảm an ninh trường học. Xây dựng phòng học trực tuyến đối với các cấp học và mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng, phương tiện phục vụ tốt hơn cho việc dạy và học.

Trước thềm năm học mới, cũng với việc chuẩn bị hệ thống bảo động tự động, huyện Đông Hưng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các nhà trường gấp rút ổn định và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Theo bà Cao Thị Kim Quy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, dựa trên kết quả thi tuyển viên chức và kết quả kiểm tra, sát hạch, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ viên chức ngành



Giờ lên lớp của cô và trò Trường Tiểu học - THCS Trần Thủ Độ (Hưng Hà).

Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức luân chuyển, điều động giáo viên, nhân viên, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp trình độ, năng lực của từng người. Tiếp tục tổ chức hiệu quả việc dạy liên trường với giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ cấp tiểu học, THCS, giáo viên thể thao, tin học cấp THCS; tổ chức đón tiếp chuyên gia và sếp nhập trường tiểu học với THCS đối với một số trường đã đủ điều kiện. Để đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, trong dịp hè, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho hàng nghìn giáo viên nhằm giúp cho giáo viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm dạy và học, đồng thời bổ sung những kiến thức mới phục vụ công tác giảng dạy trong năm học mới đạt hiệu quả cao.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị trên địa bàn huyện Đông Hưng đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng đón năm học 2018 - 2019 với thành tích cao hơn, đáp

ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Cùng với không khí hân hoan chào đón năm học mới, các trường học trên địa bàn huyện Hưng Hà đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để bước vào năm học 2018 - 2019.

Tại Trường Tiểu học - THCS Trần Thủ Độ (Liên Hiệp), từ giữa tháng 8, các thầy cô giáo và học sinh đã khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đẩy nhanh hoạt động sửa chữa, chỉnh trang khuôn viên trường, lớp để bắt đầu một năm học mới đầy phấn khởi. Năm học này, nhà trường là 1 trong 29 trường học trên địa bàn huyện thực hiện việc sáp nhập các trường học. Do đó, công tác chuẩn bị cho năm học mới như căng bận rộn và phấn khởi hơn. Thầy giáo Hoàng Tuấn Anh, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Ngay khi có quyết định sáp nhập hai trường làm một, chúng tôi đã triển khai mọi hoạt động chuẩn bị cho năm học mới như phân công giáo viên giảng dạy, vệ sinh trường lớp, sửa chữa phòng học, bàn ghế... Việc sáp nhập hai trường đã nhận được sự đồng tình của các cấp chính quyền, các thầy cô giáo và bà con nhân dân. Do đó, chính quyền địa phương và nhân dân đã tạo điều kiện tốt nhất để nhà trường thực hiện công tác chuẩn bị cho năm học mới được chu đáo. Tháng 9 tới, nhà trường sẽ tiến hành xây dựng thêm 4 phòng học và khu nhà hiệu bộ, đầu tư thêm máy tính để đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Cũng như Trường Tiểu học - THCS Trần Thủ Độ, thầy và trò Trường THCS Hồng An cũng đang khẩn trương chuẩn bị cho ngày khai giảng. Em Trần Minh Thư, học sinh lớp 9A cho biết: Bước vào năm học mới, bản thân em cũng như các bạn đã chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cũng như quyết tâm phấn đấu để học tập tốt ngay từ những ngày đầu đến trường. Cô giáo Nguyễn Thị Tuấn Khanh, Tổng phụ trách Đội cho biết thêm: Năm nay, nhà trường

có 468 học sinh. Hiện nay, bên cạnh việc lên lớp, nhà trường tổ chức cho học sinh và thầy cô giáo cùng vệ sinh trường lớp. Ngoài ra, cô trò chúng tôi cũng đang tích cực tập luyện nghi thức Đội và các tiết mục văn nghệ biểu diễn trong lễ khai giảng năm học mới, góp phần để buổi lễ được tổ chức long trọng, vui tươi mà ý nghĩa. Được biết, để đáp ứng nhu cầu cho năm học mới, Trường THCS Hồng An đã đầu tư trên 90 triệu đồng để nâng cấp 2 phòng học và tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường.

Năm học 2018 - 2019, toàn huyện Hưng Hà đón gần 50.000 học sinh mầm non, tiểu học và THCS đến trường. Hiện nay, các trường học trên địa bàn đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho năm học mới. Ông Phạm Văn Chủ, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Việc sáp nhập các trường học đã đưa tổng số đơn vị trường học trên địa bàn từ 108 đơn vị giảm xuống còn 94 đơn vị. Việc sáp nhập các trường được tiến hành theo đúng quy định và không bị ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị cho năm học mới. Để năm học mới diễn ra tốt đẹp và đạt hiệu quả cao, thời gian qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường trực thuộc rà soát lại trường lớp, trang thiết bị dạy và học, từ đó phối hợp với chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức nâng cấp, tu sửa, hoàn thiện trường lớp để đón học sinh đến trường. Đến nay, các trường đã cơ bản hoàn thiện việc tu sửa trường lớp, sẵn sàng được làm mới, trồng thêm nhiều cây xanh, cây cảnh và mua sắm trang, thiết bị phục vụ cho việc học tập, vui chơi của học sinh. Đội ngũ giáo viên cũng được bảo đảm về số lượng, chất lượng và được bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của năm học.

Với sự chuẩn bị chu đáo và với tinh thần phấn khởi, thầy và trò ở huyện Hưng Hà sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để gặt hái được nhiều thành tích cao trong năm học mới.

THU HIỀN - MAI THƯ



Tiết thể dục của học sinh Trường THCS Hồng An (Hưng Hà).

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 88 đoàn viên, học sinh ưu tú Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Thái Bình phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, Thành đoàn Thái Bình vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 88 đoàn viên, học sinh ưu tú Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Trong 5 ngày, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong quá trình học, các học viên sẽ trao đổi, thảo luận, thể hiện tâm tư, tình cảm và mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh.

MINH NGUYỆT

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÀN GIAO NHÀ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN CHO ĐOÀN VIÊN

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường THPT Phụ Dục vừa tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên được hỗ trợ nhà mái ấm công đoàn là chị Dương Thị Phương, giáo viên môn Ngữ văn, Trường THPT Phụ Dục có hoàn cảnh khó khăn. Minh chị nuôi 2 con đang tuổi ăn học, trước đây căn nhà tại tổ 5, thị trấn An Bài xuống cấp nhiều năm nhưng không có kinh phí sửa chữa. Lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn nhà trường đã đề xuất với Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây nhà mái ấm công đoàn cho gia đình chị với số tiền 30 triệu đồng. Đầu năm 2018, gia đình chị khởi công xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tại lễ bàn giao, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo và cán bộ, giáo viên Trường THPT Phụ Dục đã tặng quà động viên gia đình chị Dương Thị Phương.

NGUYỄN CƯỜNG

Giải cầu lông, kéo co công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang huyện Vũ Thư

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, Liên đoàn Lao động huyện Vũ Thư phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức giải cầu lông, kéo co công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang huyện.

Tham dự giải có 420 vận động viên thuộc 47 công đoàn cơ sở trong huyện. Trong 2 ngày (30 - 31/8), các vận động viên thi đấu 2 nội dung: cầu lông và kéo co. Các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình, trung thực, cống hiến nhiều pha cầu hay, đẹp mắt và những trận kéo co kịch tính, sôi nổi. Kết thúc giải, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể nội dung kéo co; giải nhất, nhì, ba toàn đoàn và giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên thi đấu ở nội dung đôi nam ở các lứa tuổi và đôi nam nữ môn cầu lông.

NGUYỄN DŨNG

Bảo đảm an ninh trật tự dịp Quốc khánh 2/9

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tăng cường bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 3 ngày, do đó trên địa bàn tỉnh lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng đột biến. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân yên tâm vui chơi, nghỉ lễ, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát trực tiếp, kiểm soát trên các tuyến giao thông trọng điểm, quốc lộ, tỉnh lộ, các khu du lịch; bố trí lực

lượng chốt chặn và tuần tra trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ... Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh cho biết: Trong dịp nghỉ lễ 2/9, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các huyện, thành phố tăng cường tuần tra cơ sở động trên các tuyến đường, tập trung xử lý nghiêm các hành vi chạy xe quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, sử dụng rượu, bia quá nồng độ, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an thành phố Thái Bình cho biết: Thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nên cứ vào dịp nghỉ lễ số lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng, tình hình

an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã tăng cường bám, nắm địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, dịp thời gian quyết mọi vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Cùng với bảo đảm tốt công tác trực ban, trực chiến, chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, quân số ứng trực 100%, Công an thành phố sẽ tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, bảo đảm an toàn các công trình, mục tiêu trọng điểm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, không để tội phạm lợi dụng khách sạn, nhà trọ, các điểm vui chơi giải trí hoạt động; trong đó, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu; tập trung tuyên

truyền các quy định của pháp luật để các hộ kinh doanh hiểu biết đầy đủ các quy định trong lĩnh vực cho thuê lưu trú để nâng cao ý thức trách nhiệm. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với lực lượng cảnh sát 113, cảnh sát cơ động tuần tra vũ trang vào giờ cao điểm, ở những địa bàn trọng điểm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối trật tự công cộng, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Thượng tá Nhâm Ngọc Bình, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo đảm an ninh trật tự trong dịp lễ Quốc khánh. Tập trung triển khai

công tác điều tra cơ bản, trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gây rối trật tự công cộng, tệ nạn cờ bạc, ma túy, trộm cắp, cướp giật; đẩy mạnh công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; phát hiện, xử lý

kịp thời các trường hợp vận chuyển hàng cấm, chất nổ, chất cháy... có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của hành khách và phương tiện tham gia giao thông. Với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh đang tập trung

lực lượng, phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để chủ động trước mọi tình huống, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học 2018 - 2019.

NGUYỄN TÙNG



Lực lượng công an lấy dấu vết tội phạm tại hiện trường.